

**Liên hệ**

Bà Đinh Đoàn Sao Kim – Trưởng phòng Quan hệ Truyền thông

ĐT: (84-28) 3828 7900 – Ext: 266

Email: [saokim@shinhan.com](mailto:saokim@shinhan.com)[kimdinh.shb@gmail.com](mailto:kimdinh.shb@gmail.com)

## THÔNG CÁO BÁO CHÍ

### NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM CẬP NHẬT TIỆN ÍCH, RA MẮT KHÔNG GIAN GIẢI TRÍ “KHU PHỐ VIỆT HÀN SOL o FUN” TRÊN ỨNG DỤNG SOL

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2024* – Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) vừa tung bản cập nhật mới cho ứng dụng ngân hàng di động Shinhan SOL Việt Nam (“ứng dụng SOL”), đồng thời chính thức ra mắt “SOL o FUN – “khu phố Việt - Hàn” – Tiện ích giải trí trên ứng dụng SOL với nhiều ý nghĩa văn hóa, ẩm thực và du lịch giữa hai quốc gia. Không chỉ dừng lại ở việc giao dịch tài chính nhanh chóng, tận hưởng các tính năng tiện ích, khách hàng của Ngân hàng Shinhan giờ đây còn có thể trải nghiệm những trò chơi thú vị ngay trên ứng dụng SOL và có cơ hội nhận được những món quà thiết thực.

Từ ngày 01/06/2024, người dùng có thể trải nghiệm “Khu phố Việt - Hàn” SOL o FUN bằng cách đăng nhập tài khoản của mình trên ứng dụng SOL, truy cập tiện ích “Trò chơi”.

Bước vào thế giới giải trí này, người dùng sẽ đồng hành cùng những nhân vật Shinhan Friends như SOL, Moli, Pli, Lay...trải qua những thử thách đa dạng và thú vị mỗi ngày như: thực hiện giao dịch, trải nghiệm các tiện ích trên ứng dụng, đồ vui có thưởng... để nhận được những điểm nụ cười “SMILE”, lượt tham gia trò chơi hoặc các vật phẩm độc đáo của khu phố.

Khách hàng cũng có thể nhận được “SMILE” bằng cách đạt được điểm số cao thông qua các trò chơi trong khu phố. Tích lũy “SMILE” giúp khách hàng đổi được những món quà giá trị như: eVoucher Got it, mã nạp tiền điện thoại, voucher khóa học trực tuyến... hoặc những món quà lưu niệm độc quyền từ Ngân hàng Shinhan, với tổng giá trị lên đến hàng tỷ đồng, tùy theo chương trình khuyến mại đang được áp dụng tại cùng thời điểm. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật cụ thể trong mục “Cửa hàng” ở khu phố.

Các "cư dân" của "Khu phố Việt - Hàn SOL o FUN" còn được vinh danh trong bảng xếp hạng của khu phố nếu siêng năng thực hiện nhiệm vụ, hoặc xuất sắc vượt qua các trò chơi với điểm số cao. Các trò chơi trong khu phố được thiết kế với nhiều mức độ từ dễ đến khó với các mức quà tương ứng, chắc chắn mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho khách hàng.

Trong phiên bản cập nhật lần này, ứng dụng SOL cũng hoàn thiện thêm các tính năng và tiện ích như triển khai ưu đãi cho khách hàng trải nghiệm tiện ích "Giới thiệu bạn bè". Cụ thể, khách hàng thực hiện giới thiệu bạn bè mở tài khoản mới thành công qua ứng dụng SOL và hoàn thành các nhiệm vụ đơn giản để nhận được quà cho cả người giới thiệu và người được giới thiệu. Đồng thời, khi khách hàng đặt vé máy bay hoặc phòng khách sạn qua tiện ích "Vé máy bay và khách sạn" trên ứng dụng SOL sẽ được giảm ngay 200.000 đồng khi nhập mã "SOL200".

Đặc biệt, khách hàng giờ đây có thể đăng ký mở tài khoản Online K-Study ngay trên ứng dụng SOL phiên bản mới nhất để tận hưởng các quyền lợi, chính sách ưu đãi khi du học Hàn Quốc, đồng thời nhận ngay những món quà hấp dẫn được thiết kế với hình ảnh các nhân vật Shinhan Friends năng động.

Đối với khách hàng mới, để mở tài khoản Online K-Study trên ứng dụng SOL, khách hàng cần thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1: Hoàn tất đăng ký tài khoản bằng quy trình định danh trực tuyến eKYC
- Bước 2: Đăng nhập ứng dụng SOL và thực hiện mở tài khoản Online K-study
- Bước 3: Mang giấy tờ tùy thân đến Chi nhánh gần nhất để được hỗ trợ tư vấn chuyên môn và nhận bản in Giấy xác nhận tiền gửi đảm bảo phí du học Hàn Quốc miễn phí. Giấy xác nhận này là một trong những hồ sơ cần thiết trong quá trình xin visa du học của du học sinh Hàn Quốc tương lai.

Ngoài ra, khi có tài khoản Online K-study, khách hàng sẽ được hoàn toàn miễn phí với tính năng "Phát hành giấy xác nhận K-study" bản trực tuyến và "Chuyển tiền nước ngoài" cho mục đích du học Hàn Quốc khi thao tác trực tiếp trên ứng dụng SOL.

Bằng việc liên tục nâng cấp và cập nhật các tính năng, tiện ích mới trên ứng dụng SOL, Ngân hàng Shinhan mong muốn mang đến một không gian tương tác tài chính số thân thiện, an toàn và tiện lợi, từ đó đưa ứng dụng ngân hàng số đến gần hơn với đa dạng thế hệ khách hàng, hướng đến mục tiêu trở thành một trong những Ngân hàng số hàng đầu tại Việt Nam.

## VỀ NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) là ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc – thành viên của Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group - SFG). SFG là tập đoàn tài chính hàng đầu tại Hàn Quốc, được thành lập trên nền tảng của Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc, Quỹ đầu tư Shinhan và Công ty Quản lý Đầu tư Shinhan. SFG được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) và Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE).

Từ năm 1993, Ngân hàng Shinhan đã có đại diện thương mại tại Việt Nam dưới hình thức văn phòng đại diện đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh. Sau 30 năm thành lập và phát triển, Ngân hàng Shinhan đã mở rộng mạng lưới hoạt động khắp miền Bắc, Trung và Nam. Hiện nay, Ngân hàng Shinhan cung cấp danh mục các sản phẩm đa dạng và giải pháp tài chính ưu việt cho cả khối khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Năm 2023, Ngân hàng Shinhan được Global Business Review Magazine trao tặng giải thưởng Ngân hàng bán lẻ nước ngoài tốt nhất Việt Nam; Ngân hàng nước ngoài tốt nhất trong việc chuyển đổi số tại Việt Nam do tạp chí International Business Magazine bình chọn và giải thưởng Ngân hàng nước ngoài tốt nhất Việt Nam do tạp chí World Economic trao tặng.

Để biết thêm các thông tin về Ngân hàng Shinhan Việt Nam, vui lòng truy cập:

Website: <https://shinhan.com.vn/>

Facebook: [www.facebook.com/Shinhanbankvn/](http://www.facebook.com/Shinhanbankvn/)

Instagram: <https://www.instagram.com/nganhangshinhan/>